







SỮA NESTLÉ HIỆU CONCHIM SỨC KHỎE CỦA TRẺ CON NHIỀU CHẤT BỔ

Bao thầu cho Chính-phủ Pháp Độc quyền bán cho các nhà thương, các nhà hộ sinh và các nhà thương binh...v.v... ở Trung-Kỳ, Bắc-Kỳ và Cao-Mên

HỎA ĐÀM CHỈ KHAI TÂN HIỆU CHỮ THỌ TRỊ CÁC CHỨNG HO VÀ TIÊU ĐÀM MỚI HO - HO LÂU NĂM



Dùng sữa "LE GOSSE" rất tốt cho tất cả mọi người: có nhiều chất kem (Crème) rất tinh khiết. Bao thầu cho Nhà-nước năm 1932-1933

ÉTABLISSEMENTS MORIN FRÈRES HUB - TOURANE - QUINHON

Việc trong nước (Tếp theo trang 2) Khó nổi đi làm ăn! Người đi công thì phải ăn, mà không đi làm thì lấy chi mà ăn... nhưng ở Quảng-nghĩa khó đi làm ăn quá, xin kể một chuyện!

Xét nhà bắt thuốc là Từ cái ăn mạng thầy thuốc Quảng ở làng Chánh-lộ này về vì bắt thuốc là, tôi ít thấy sự xét nhà bắt thuốc (vụ này chưa thấy ở sao?) Ngày 3 Mai 1934 thấy người lấy thuốc...

VĂN-QUỐC TIẾT-KIỆM HỘI Sociétés Internationales d'Épargne... Cách thức số 2. - Hàng bộ 800 triệu

Nhà in Tiếng-dân In đủ các thứ giấy má, sổ sách, thơ thiệp, đủ các kiểu chữ quốc ngữ, chữ Tây chữ Tàu.

Còn rái giầy nữa? Lúc này cũng có người đi khắp lục châu rái giầy, rái giầy từ thời quá đỗi...

ĐẦU VAN ỨNG - VINH-HƯNG-TƯƠNG Dầu của chúng tôi chế theo thời tiết, có thể dùng về mùa lạnh, có thể dùng về mùa nóng.

Chỉ trong 7 tuần lễ mà thôi!! Giảm năm mươi phần trăm (50%) Thuốc trị MỤC ĐƯƠNG VAN-ĐƯƠNG HOÀN chuyên chữa 6 thứ bệnh mắt là:

Thuốc XỎ 9? Hiện Nha-mai đi nhét hay. Giá rẻ mỗi gói 0\$15; 30 gói 0\$45, 60 gói 0\$85...

Những Phương Thuốc Gia Truyền Rất Linh Nghiệm Của Tàu và Của Ta: Thuốc Bể Phôi số 1: Thành-Dược chuyên trị đau phôi, ho kinh niên, đau ngực rất thần diệu.

Báo SAIGON ra 8 TRƯỞNG MỖI NGÀY Nhon là kỷ niệm châu niên báo SAIGON ra một số đặc biệt nhân ngày 3 Mai, rồi bắt đầu ra tám trương luôn.

MUA NƯỚC NẤM NAY TẠI CỬA HÀNG của TIỆM BOMBAY MỚI AU - SON - MARCER 115 - Rue Paul-Bert - BUE GIANG số 73

GÉVELOT SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES MUNITIONS PARIS logo with a bird illustration

CÁI NÚT CHAI (TRÌNH-THAM TIÊU-THUYẾT) Tác giả: MAURICE LEBLANC Dịch giả: X. V. Số 49

Quan trọng lắm. - Hãy nói mau cho nghe thử. - Đổng-bách có trở về đây. - Há? Sao? Đổng-bách trở về đây? còn ở đâu đây?

Anh ba Phiết bị bắt, Anh ba Phiết vừa bị cáo vớ cáo Đổng-bách... Đổng-bách phải từ cầu lấy mình... Mấy tháng nay, nay công chúng mới biết tay chủ động trong lần tưởng đánh sách hai mươi bảy...

- K-ông. Tôi mới gọi mấy nói về số cảnh sát! Tôi còn đương chờ trả lời. Đổng-bách biến mất, đã lặn dần dần lên, ông biết chớ? Đổng-bách vắng mặt ngày nào, thì chẳng tới ở đây ngày ấy.

Chàng ngó vào bên ấy, nhớ ngay cái gì để chớ nào, và thấy thiếu đi một cái gì, cái gì ấy là đặc biệt, chỉ trên bên giầy có má thôi.

Tuy vậy, đến quá trưa mà cũng chưa được tin gì của bà Mệ gì, chàng cũng sinh nghi. Trong những cuộc chiến đấu như thế, trẻ một chút là có thể hỏng được.

GIÚP NẠN DÂN BÌNH PHÚ

Table with 2 columns: Name and Amount. Includes names like M.M., Phan Văn, Nguyễn Văn, etc.

Việc thế giới

Đổi với chính sách của Nhật ở Viễn Đông... Việc thế giới... Các tin tức quốc tế.

ANN-CAT-LỢI

Đổi với chính sách của Nhật ở Viễn Đông... ANN-CAT-LỢI... Các tin tức về Nhật Bản.

MỜI MỠ

Đàn BẠCH LẠPHIÊN TRUNG BỘ của người Annam... MỜI MỠ... Thông tin về một buổi hòa nhạc.

DÂM LÂM

DÂM LÂM CAM ĐOAN... DÂM LÂM... Thông tin về một buổi biểu diễn.

PHỤ NỮ VIỆT-NAM

Nên chú ý... PHỤ NỮ VIỆT-NAM... Thông tin về một buổi hòa nhạc dành cho phụ nữ.

Chợ đồ tại trời!

Chợ đồ tại trời!... Thông tin về một buổi biểu diễn hoặc sự kiện.

THUỐC LẬU ĐỨC-THỌ

THUỐC LẬU ĐỨC-THỌ... Thông tin về một loại thuốc chữa bệnh.

ĐỨC-THỌ-ĐƯƠNG

ĐỨC-THỌ-ĐƯƠNG... Thông tin về một loại thuốc chữa bệnh.

PHÒNG-TÍCH

PHÒNG-TÍCH... Thông tin về một loại thuốc chữa bệnh.

KIỂM-LA

KIỂM-LA... Thông tin về một loại thuốc chữa bệnh.

THỂ NÀO CŨNG KHỎI!

THỂ NÀO CŨNG KHỎI!... Thông tin về một loại thuốc chữa bệnh.

NGA-XO-VIỆT

NGA-XO-VIỆT... Thông tin về một loại thuốc chữa bệnh.

MÁCH BẢO ANH EM

MÁCH BẢO ANH EM... Thông tin về một loại thuốc chữa bệnh.

THUỐC CÁI-NHA-Phiên văn-minh

THUỐC CÁI-NHA-Phiên văn-minh... Thông tin về một loại thuốc chữa bệnh.

THUỐC LẬU, GIANG-MAI

THUỐC LẬU, GIANG-MAI... Thông tin về một loại thuốc chữa bệnh.

AI BẠN RẺ HƠN THỜI

AI BẠN RẺ HƠN THỜI... Thông tin về một loại thuốc chữa bệnh.

THUỐC PHÁT MINH CHUYÊN TRỊ BỆNH BẠCH ĐÁI HẠ

THUỐC PHÁT MINH CHUYÊN TRỊ BỆNH BẠCH ĐÁI HẠ... Thông tin về một loại thuốc chữa bệnh.

THUỐC CAM TRÈ

THUỐC CAM TRÈ... Thông tin về một loại thuốc chữa bệnh.

THUỐC ĐAU TRONG NGŨ-TẶNG

THUỐC ĐAU TRONG NGŨ-TẶNG... Thông tin về một loại thuốc chữa bệnh.

TIÊU-HẠNH-LÂM

TIÊU-HẠNH-LÂM... Thông tin về một loại thuốc chữa bệnh.

AN-THÀNH CHỈ BIỂU KHÔNG!

AN-THÀNH CHỈ BIỂU KHÔNG!... Thông tin về một loại thuốc chữa bệnh.

BÁ-ĐÀ-SƠN-Quần Tán

BÁ-ĐÀ-SƠN-Quần Tán... Thông tin về một loại thuốc chữa bệnh.